

TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN VĂN ĐIỂN TỔ CHỨC THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2022 – 2023

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, vinh dự và tự hào là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ ngày thành lập Đội đến nay, lớp lớp thiếu niên, nhi đồng đã được học tập, sinh hoạt, rèn luyện, tu dưỡng hướng theo lá cờ vinh quang của Đội. Thông qua các phong trào, chương trình hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tạo môi trường thuận lợi để giúp mỗi đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chỉ huy Đội là linh hồn của tổ chức Đội, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động Đội và là người động viên khích lệ, cổ vũ đội viên trong liên đội, chi đội luôn đoàn kết, gắn bó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ huy Đội còn đại diện cho tiếng nói của đội viên. Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” là dịp để mỗi chỉ huy Đội được trau dồi, rèn luyện tư thế tác phong của người chỉ huy, hiểu biết về tổ chức Đội, xử lý các tình huống trong hoạt động tập thể của Đội.

Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” giúp tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi trong tổ chức Đội, giữa các chi đội, giữa các cán bộ chỉ huy Đội. Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 -15/5/2023).

Hôm nay ngày 15/5/2023, được sự đồng ý của cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, Liên đội trường THCS Thị trấn Văn Điển tổ chức - Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”.

Trong Hội thi các đội sẽ thực hiện các nội dung thi:

Thứ nhất: **Màn giới thiệu.** Các đội thi chuẩn bị 01 lá cờ các đội sẽ trình bày trên sân khấu bằng hình thức thuyết trình giới thiệu về tên đội thi, mục đích đến với Hội thi và thực hiện băng reo (hô đáp) thông điệp gửi tới Hội thi trong thời gian 03 - 05 phút

Thứ hai, các đội tham gia phần thi **“Kĩ năng”**: Tập hợp đội hình hàng ngang

Sau một thời gian thi “Chỉ huy Đội giỏi”, các đội đã xuất sắc vượt qua các vòng thi, thể hiện rõ hiểu biết, tài năng, và kĩ năng công tác Đội của mình. Thông qua hội thi các em học sinh trong trường cũng có những hiểu biết thêm về các nghi thức của đội TNTP Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh trong hội thi.















Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm